

Ủy ban Thường vụ Quốc hội...

(Tiếp theo trang 1)

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cả hệ thống chính trị nước ta đã cùng quyết liệt vào cuộc, đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt các biện pháp chống dịch mà Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia đề ra. Nhờ vậy, dù đang trong giai đoạn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, mức độ lây lan cao, diễn biến càng lúc càng khó lường, chúng ta vẫn ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực như số ca nhiễm mới bước đầu giảm, số bệnh nhân được điều trị khỏi tăng... Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Chính phủ đã chủ động, quyết liệt trong phòng, chống dịch cũng như quan tâm đến vấn đề ổn định sản xuất - kinh doanh, an sinh xã hội, bảo đảm đời sống người dân... đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý tại Phiên họp thứ 43. Đặc biệt là việc đưa ra các chính sách, biện pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn được báo cáo tại phiên họp hôm nay đã thể hiện rõ hơn nữa tinh thần "không ai bị bỏ lại phía sau" của Đảng, Nhà nước ta. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, trong điều kiện đất nước ta còn nhiều khó khăn, việc xây dựng và ban hành các chính sách hỗ trợ trực tiếp, kịp thời cho thấy sự nỗ lực cao của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo đời sống của nhân dân. Trước mắt sẽ đem lại sự yên tâm cho người dân, góp phần giải quyết một số khó khăn, vất vả trong bối cảnh dịch bệnh, tăng thêm sự tin tưởng của người dân đối với Đảng, Nhà nước để cùng đồng lòng, kiên trì, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh cũng như tiếp tục tham gia vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. "Sau khi các chính sách được ban hành, đề nghị các ngành, các cấp cần chủ động, tổ chức thực hiện ngay và có hiệu quả để bảo đảm sự hỗ trợ kịp thời đến với người dân, hạn chế đến mức thấp nhất "độ trễ" của chính sách khi đi vào cuộc sống; đồng thời, cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát để không xảy ra hiện tượng tiêu cực, trục lợi chính sách hoặc thiếu sự minh bạch trong việc tổ chức thực hiện" - Chủ tịch Quốc hội đề nghị. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng mong rằng, các chính sách này ra đời sẽ tiếp nối, lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tinh thần "tương thân tương ái" trong cộng đồng xã hội. Từ đó sẽ tiếp tục khơi dậy nghĩa cử cao đẹp, lòng nhân ái trong xã hội đối với hoạt động thiện nguyện để sẻ chia, giúp đỡ những đồng bào còn khó khăn trong suốt thời gian chống dịch cũng như sau khi dịch bệnh kết thúc. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, với sức mạnh đoàn kết cùng ý chí quyết thắng của toàn dân tộc, Việt Nam sẽ nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

B.T

Ngăn chặn buôn lậu, vận chuyển trái phép mặt hàng chống dịch và thiết yếu

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa có công văn gửi một số tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép đối với mặt hàng phòng, chống dịch bệnh và thiết yếu phục vụ nhân dân, đặc biệt là khẩu trang và gạo. Trong công văn, Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ đạo 389 và các lực lượng chức năng thuộc địa phương phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép đối với các mặt hàng phòng chống dịch bệnh qua biên giới, đặc biệt đối với mặt hàng khẩu trang và gạo.

K.T

Quan tâm cuộc sống...

(Tiếp theo trang 1)

Những quyết sách kịp thời, phù hợp làm ấm lòng biết bao gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, hỗ trợ thêm (ngoài mức trợ cấp thường xuyên) 500.000 đồng/người/tháng, từ tháng 4 - 6/2020 cho các đối tượng là người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng... Cùng trong thời gian này, hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ/tháng cho các đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia (trong danh sách đến ngày 31/12/2019); hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng với các đối tượng là người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương tại các doanh nghiệp; hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng cho các đối tượng là người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, lao động

không có giao kết hợp đồng lao động, mất việc làm; hỗ trợ một triệu đồng/hộ/tháng cho đối tượng là hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh... Bên cạnh đó, người sử dụng lao động được vay Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0%, thời hạn vay không quá 12 tháng, mức vay tối đa theo 50% mức lương tối thiểu vùng/tháng/người để trả lương cho người lao động bị ngừng việc trong ba tháng và có trách nhiệm trả số tiền lương ngừng việc còn lại cho người lao động... Qua đây thể hiện rõ thông điệp lớn của Đảng và Nhà nước ta vì một xã hội đoàn kết, tương thân, tương ái, vì mục tiêu cao cả "không ai bị bỏ lại phía sau". Nghị quyết của Chính phủ được ban hành, cần sớm có những cách làm thiết thực, hiệu quả, rút ngắn thời gian, thủ tục hưởng trợ cấp để người lao động, gia đình có hoàn cảnh khó khăn có thể tiếp nhận nhanh nhất các khoản hỗ trợ từ Chính phủ và các địa phương để chủ động vượt khó, ổn định cuộc sống.

Bên cạnh hỗ trợ, giúp đỡ về tài chính, vấn đề

quan trọng khác cần được quan tâm là đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, thông tin, nâng cao nhận thức tự giác phòng tránh dịch bệnh đối với những hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, người khuyết tật. Do đó, các cấp, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội ở mỗi khu dân cư, tổ dân phố cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phù hợp để từng người dân hiểu và tự giác thực hiện, tránh tâm lý hoang mang trong cộng đồng; tích cực vận động cán bộ, hội viên ở các tổ chức đoàn thể nêu cao tinh thần đoàn kết, "tương thân tương ái", khuyến khích lan tỏa hơn nữa những sáng kiến hay, cách làm tốt ngay tại cơ sở như may khẩu trang, hỗ trợ lương thực, hướng dẫn cách khử trùng, kỹ năng rửa tay bằng xà phòng... Mỗi cá nhân, dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, cần phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe bản thân, cũng như của cộng đồng, chung tay cùng hệ thống chính trị quyết tâm chiến thắng đại dịch, sớm ổn định cuộc sống.

B.T

Ban Tôn giáo Chính phủ...

(Tiếp theo trang 1)

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại hoạt động cá biệt đi ngược lại sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tạo phản ứng bất bình, bức xúc trong dư luận xã hội, chức sắc tôn giáo và nhân dân, như vụ việc một số Linh mục tại Giáo phận Hà Tĩnh tổ chức hoạt động tôn giáo tập trung với sự tham gia của hàng trăm lượt tín đồ từ ngày 4 - 5/4 vừa qua, dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Vì vậy, chiều 7/4, Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp tục có công văn gửi Ban (Phòng) tôn giáo (Sở Nội vụ) các tỉnh, thành phố trực thuộc

Trung ương. Theo đó, Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị Ban (Phòng) tôn giáo các địa phương quan tâm, tham mưu UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, chức sắc, chức việc, tín đồ tại địa phương nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ; phát huy vai trò chức sắc đứng đầu các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người đứng đầu các cơ sở thờ tự trong việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phụ trách;

thường xuyên kiểm tra, rà soát và kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh các tổ chức, cá nhân tôn giáo có hoạt động vi phạm Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và đi ngược lại chỉ dẫn của tổ chức tôn giáo Trung ương trong việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh. Đối với tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm các chỉ thị và hướng dẫn nêu trên, dẫn đến nguy cơ lây lan, làm ảnh hưởng việc kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh trong cộng đồng, cơ quan chức năng cần tập hợp hồ sơ, nghiêm túc xem xét và xử lý theo pháp luật.

K.T

HỘI LIÊN HIỆP VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH:

Phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về đại hội Đảng

Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh vừa phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đối tượng tham gia là các họa sĩ chuyên nghiệp, họa sĩ không chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái, mở rộng thêm các tỉnh: Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nam. Tác phẩm dự thi có kích thước 54 cm x 79 cm, là những sáng tác mới trong thời gian gần đây, chưa gửi tham gia các cuộc thi khác, chưa phổ biến dưới bất cứ hình thức nào; không hạn chế về màu sắc và hình thức thể hiện. Mỗi tác giả được gửi 1 hoặc nhiều tác phẩm tham gia cuộc thi. Mặt trước tác phẩm không ký tên, mặt sau, bên phải góc dưới ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh; địa chỉ, số điện thoại, email của tác giả để liên hệ. Ban Tổ chức sẽ cấp giấy chứng nhận cho các tác giả, đơn vị đạt giải

và tiền thưởng, cụ thể: 1 giải Nhất trị giá 5 triệu đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng; 3 giải Ba, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng; 5 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng. Ban Tổ chức cũng trao 1 giải phong trào cho tác giả có nhiều tác phẩm có chất lượng tốt tham gia dự thi cùng tiền thưởng 1 triệu đồng. Đối với tác phẩm triển lãm, Ban Tổ chức sẽ chọn một số tác phẩm có chất lượng tốt để phục vụ cho công tác triển lãm. Mỗi tác phẩm được trưng bày tại triển lãm được trả chế độ nhuận treo theo quy định của pháp luật hiện hành. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 27/3 - 30/7/2020 (các đơn vị và tác giả ở xa, cần gửi vào đầu bưu điện nơi gửi). Tác phẩm dự thi gửi về Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái, tổ 2, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 0216.3852.376. Email: tapchivanngheyenbai@yahoo.com.vn

T.S

Trên 2 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ làm nhà ở cho người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn

Tính đến 16 giờ ngày 7/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ của 71 lượt tập thể, cá nhân ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ làm nhà ở cho người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền

2.008.363.000 đồng, trong đó: ủng hộ bằng tiền mặt 810.166.000 đồng; ủng hộ bằng tài khoản 473.030.000 đồng; đăng ký ủng hộ 725.167.000 đồng.

HỒNG OANH